



สภามัชชาสุภาพแห่งชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาการ

ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศหมวดประเด็นย่อย เพื่อพัฒนาเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุม

ในสมัชชาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (คจ.สช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเพื่อพิจารณากำหนดเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ภายใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ” ซึ่งมีนัยยะสำคัญได้แก่ “พลเมืองตื่นรู้” หมายถึง การที่พลเมืองของประเทศไทยมีความรับผิดชอบต่องสังคมโดยรวม มีความตระหนักรู้และกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของประเทศ และ “วิกฤตสุขภาพ” หมายถึง ภาวะทางสุขภาพทั้ง ๔ มิติที่ไม่อยู่ในภาวะปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือไม่ได้เกิดจากธรรมชาติก็ได้ เป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่ในภาวะอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ที่ควรต้องมีนโยบายหรือการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่จำกัด นั้น

เพื่อให้การกำหนด ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มีความสอดคล้องกับประเด็นหลัก โดยคำนึงถึง (๑) ความสำคัญของประเด็น ได้แก่ ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความซับซ้อนของประเด็นที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา (๒) ความรุนแรงของปัญหา ได้แก่ ขนาดของความร้ายแรงและผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม และ (๓) ความเป็นไปได้ในการผลักดันนโยบายให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี คจ.สช. จึงได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ให้คณะอนุกรรมการวิชาการ ประกาศหมวดประเด็นย่อยก่อนจะพัฒนาเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ซึ่งคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาเห็นควรให้ประกาศหมวดประเด็นย่อย ได้แก่

หมวดประเด็นย่อยที่ ๑ วิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่

หมวดประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับวิกฤตสุขภาพ

หมวดประเด็นย่อยที่ ๓ ปัจจัย ๔ ในภาวะวิกฤต

หมวดประเด็นย่อยที่ ๔ วิกฤตสุขภาพของกลุ่มคน

หมวดประเด็นย่อยที่ ๕ วิกฤตสุขภาพกับสังคมออนไลน์

ทั้งนี้ การพัฒนา ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จะดำเนินการภายใต้หมวดประเด็นย่อยข้างต้นที่ให้ความสำคัญกับ “พลเมืองตื่นรู้” และ “วิกฤตสุขภาพ” ตลอดระยะ ๒ ปีต่อจากนี้ และจะประกาศบรรจุเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ตามลำดับต่อไป

คณะอนุกรรมการวิชาการ จึงขอเชิญหน่วยงาน องค์กรภาคีทุกภาคส่วนเสนอข้อเสนอภายใต้หมวดประเด็นย่อยได้ตลอดปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยระบุ

๑. ชื่อหมวดประเด็นย่อย และชื่อข้อเสนอ

๒. สถานการณ์และความสำคัญของปัญหา ได้แก่ สภาพปัญหาและความเร่งด่วนที่เป็นวิกฤตสุขภาพ การดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบ ข้อจำกัดและอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขและต้องการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหา และ ร่าง ข้อเสนอนโยบาย

เพื่อให้คณะอนุกรรมการวิชาการจัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และเสนอให้ คจ.สช.พิจารณาเป็น ร่าง ระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

หน่วยงานและภาคีที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ โทร. ๐๘๑๓๔๒๗๓๑๙ อีเมลล์ wanwimol@nationalhealth.or.th

(นายสมชาย พีระปรกรณ์)

ประธานอนุกรรมการวิชาการ

วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓